

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสูงเนิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย นางสาวพีระญาณ์ อัครวงค์กรรม

ปีที่ทำการวิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชุด หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสูงเนิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
บทเรียนสำเร็จรูป 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสูงเนิน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการ
ทดลอง 16 ชั่วโมง แบบแผนการวิจัยใช้แบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ใช้ t-test
for dependent

ผลการวิจัยพบว่า

1. บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุด หลักการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเนิน มีประสิทธิภาพ **80.13 / 81.30**
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชุด
หลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสูงเนิน เท่ากับ
0.5055 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ **50.55**
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง หลักการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป มีความพึงพอใจในการเรียนเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก ($\bar{X} = 4.29$)